

Số: *24* /BC-HĐND

TP. Quảng Ngãi, ngày *08* tháng *5* năm 2018

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của cấp tỉnh

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Thường trực HĐND thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp tỉnh và thành phố, thời gian từ ngày 03/5 đến ngày 11/5/2018 tại 20 xã, phường. Qua đợt tiếp xúc cử tri Thường trực HĐND thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của cấp tỉnh, như sau:

Câu 1. Cử tri phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi tiếp tục kiến nghị rất bức xúc về vấn đề ô nhiễm môi trường tại Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Quảng Phú đã gây ô nhiễm môi trường nặng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân, người dân đã nhiều lần có ý kiến, kiến nghị và kéo đèn nhà máy để yêu cầu giải quyết, nhưng đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo xử lý giải quyết để ổn định đời sống cho nhân dân.

Câu 2. Cử tri xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Hòa thành phố Quảng Ngãi tiếp tục có ý kiến, kiến nghị:

- Tại khu vực Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, nhất là Nhà máy sản xuất bột cá Thanh Hoa (Sa Kỳ) trong quá trình vận hành sản xuất làm bốc mùi hôi thối và xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân

- Tại khu vực Cảng cá Sa Kỳ: Có một số đoạn đường chưa thi công, còn dỡ dang, gây tai nạn giao thông cho bà con đi lại làm ăn, sản xuất, kinh doanh.

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo xem xét, xử lý giải quyết.

Câu 3. Cử tri thành phố tiếp tục phản ánh, kiến nghị: Tình trạng một số dự án được giao đất như: Nhà máy bia Sài Gòn - Quảng Ngãi (*khu đất Cơ khí An Ngãi cũ*), Trường Đông Á, Khu Đô thị Phú Mỹ, dự án phim trường Vi Na (*Tân Tạo*) Dự án công viên Thiên Bút và khu đô thị sinh thái Thiên Tân, dự án Khu đô thị An Phú Sinh, các dự án đầu tư vào Khu du lịch biển Mỹ Khê... nhưng chủ đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện quá chậm, gây lãng phí đất, ô nhiễm môi trường, tạo ra bức xúc trong nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh xem xét và có biện pháp chỉ đạo xử lý giải quyết.

Câu 4. Cử tri thành phố Quảng Ngãi có ý kiến phản ánh về việc cấp phép cho một số đơn vị để khai thác cát hiện nay trên địa bàn thành phố còn qua lỏng lẻo, khai thác tràn lan, cơ quan chức năng buông lỏng, không kiểm tra, quản lý việc khai thác làm ảnh hưởng, thất thoát nguồn tài nguyên cát, cử tri bất bình có nhiều ý kiến, kiến nghị Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra và có biện pháp xử lý giải quyết.

Câu 5. Cử tri phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi tiếp tục kiến nghị: Hiện nay 84 hộ dân thuộc dự án trường Đại học Phạm Văn Đồng, nhà ở đã xuống cấp nhưng không xây dựng, sửa chữa nâng cấp được, không thực hiện được các quyền của công dân về chuyển nhượng, cho, tặng, tách thửa, ... ảnh hưởng đến sống của bà con nhân dân trong vùng dự án. Đề nghị UBND tỉnh xem xét xử lý giải quyết để sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Câu 6. Cử tri phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Tây tiếp tục kiến nghị: Về việc áp giá bồi thường đất nông nghiệp đối với Dự án Khu đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi theo Quyết định số 48 của UBND tỉnh Quảng Ngãi các hộ dân không đồng tình cho rằng giá bồi thường đất nông nghiệp thấp, không hợp lý. Đề nghị UBND tỉnh xem xét và có hướng chỉ đạo, xử lý giải quyết dứt điểm.

Câu 7. Cử tri các xã, phường thành phố Quảng Ngãi phản ánh: Dự án "Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai tỉnh Quảng Ngãi (VLAP) triển khai thực hiện quá chậm, đo đạc thiếu chính xác, ảnh hưởng đến việc cấp quyền sử dụng đất ở cho nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra và có biện pháp xử lý chấn chỉnh.

Câu 8. Cử tri xã: Nghĩa An, Tịnh Kỳ, Nghĩa Phú thành phố Quảng Ngãi tiếp tục kiến nghị: Hiện nay tình trạng bồi lấp cửa sông Phú Thọ và đoạn từ Cảng cá đến cửa biển Sa Kỳ, gây khó khăn, trở ngại cho việc ra vào của tàu thuyền, ảnh hưởng đến việc phát triển các dịch vụ hậu cần nghề cá. Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu xem xét và có hướng chỉ đạo xử lý.

Câu 9. Cử tri các xã ven biển của thành phố Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm chỉ đạo triển khai việc cắm mốc giới bảo vệ bờ biển (theo Luật biển Việt Nam) để các địa phương thuận tiện trong công tác quản lý và đảm bảo an ninh tuyến biển trên địa bàn.

Câu 10 . Cử tri thành phố Quảng Ngãi phản ánh trong thời gian qua việc UBND tỉnh cho chủ trương xã hội hóa Khu vực Bảo tàng Quảng Ngãi, nhưng trong quá trình thực hiện chủ trương xã hội hóa, Nhà đầu tư đã sử dụng một phần diện tích đất của Bảo tàng tỉnh cho thuê xây dựng 02 quán cà phê trong khu vực Bảo tàng, vấn đề này đã gây bất bình trong nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra và có hướng xử lý, giải quyết.

Câu 11. Cử tri phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi có ý kiến, kiến nghị về việc UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư xây dựng Bệnh viện Thiện Nhân (tại trụ sở cũ của Cục thuế tỉnh), đường Nguyễn Nghiêm, thành

phố Quảng Ngãi là chưa phù hợp với việc phát triển đô thị của thành phố Quảng Ngãi trong thời gian đến, nhất là việc xử lý nước thải, môi trường của Bệnh viện do nằm trong Khu dân cư và giao thông đi lại trong Khu vực. Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu xem xét cân nhắc đối với vấn đề cử tri nêu trên.

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri các xã, phường thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của cấp Tỉnh./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh (Báo cáo);
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh
- TT. Thành ủy (Báo cáo);
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HĐND TP;
- TT HĐND và UBND xã, phường;
- VP: CPVP, CV(HĐ);
- Lưu VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lâm